



ที่ ศธ ๐๗๐๖๕/ ๕๒๕

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพัทลุง
ถ.รามเมศวร์ พท ๙๓๐๐๐

๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอศรีนครินทร์

อ้างถึง หนังสือ สกร.ระดับอำเภอศรีนครินทร์ ที่ ศธ ๐๗๐๖๕.๑๐/๗๕๗ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำสั่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพัทลุง จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้าง ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอศรีนครินทร์ ได้เสนอรายชื่อผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ราย นายแวอุเซ็ง อาเก๊ะ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากผู้รักษาการในตำแหน่งฯ เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สกร.ระดับอำเภอศรีนครินทร์ ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเหนือคลอง สกร.ระดับอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพัทลุง พิจารณาแล้วเพื่อให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ จึงได้แต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ราย นายแวอุเซ็ง อาเก๊ะ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพัทลุง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอศรีนครินทร์ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคณิน ทองเอียด)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพัทลุง

กลุ่มอำนวยการ

โทร ๐-๗๕๖๑-๒๔๐๓

โทรสาร ๐-๗๕๖๑-๓๔๐๑

“เรียนดี มีความสุข”



คำสั่งสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพัทลุง

ที่ ๒๓๕ /๒๕๖๗

เรื่อง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอศรีนครินทร์

ตามที่ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอศรีนครินทร์ ได้เสนอรายชื่อผู้รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ราย นายแวอุเซ็ง อาเก๊ะ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำ
จังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ เนื่องจากผู้รักษาการในตำแหน่งฯ เดินทางไปราชการ
เพื่อเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สกร.ระดับอำเภอศรีนครินทร์
ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเหนือคลอง สกร.ระดับอำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ทางราชการ จึงอาศัยอำนาจตามคำสั่งกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ที่ ๓/๒๕๖๖ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการ
สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้กรุงเทพมหานคร ปฏิบัติราชการ
แทน ข้อ ๓ การสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักษาการในตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งหรือ
ผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา หรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ไม่อยู่ หรืออยู่แต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ สั่ง ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จึงแต่งตั้งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ราย นายแวอุเซ็ง อาเก๊ะ ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพัทลุง รักษาการ
ในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอศรีนครินทร์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗

สั่ง ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายคณิน ทองเอียด)

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดพัทลุง